

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024

LỜI KÊU GỌI
CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM
ỦNG HỘ BÀ CON KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT

Kính gửi : - Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành phố
-Thân tộc Trịnh trong nước và nước ngoài

Con bão Yagi vừa đổ bộ vào các tỉnh Miền Bắc nước ta, đã và đang gây ra thảm họa tàn khốc ở các vùng bị nạn. Nhiều người dân, trong đó có các thân tộc Trịnh của chúng ta đang phải chịu thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, hoa màu.. ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống.

Với truyền thống “ lá lành đùm lá rách”, “một giọt máu đào còn hơn ao nước lã” bà con họ Trịnh trên khắp mọi miền đã cùng với nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể đã chung tay góp sức ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai một cách thiết thực, kịp thời và có hiệu quả. Ngoài việc tham gia đóng góp cho phong trào chung, nhiều thân tộc Trịnh đã chủ động thăm hỏi, giúp đỡ tiền, vật chất cho người thân, họ hàng và nhân dân ở vùng bị nạn (như nhóm đồng tộc Trịnh Hà Nội đã quyên góp 18 triệu đồng, trong đó đã ủng hộ anh em họ Trịnh Quảng Ninh 3 triệu đồng; v.v....), Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Tĩnh đang phát động, Doanh nhân Trịnh Tiến Dũng ủng hộ vùng Yên Bái 500 triệu đồng và nhiều tập thể, cá nhân đang ủng hộ tiền, vật chất ..

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần và tình cảm trân quý đó.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam kêu gọi Hội đồng họ Trịnh các địa phương (tỉnh, thành phố, quận, huyện, gia tộc) và các cá nhân thân tộc Trịnh đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục tham gia phong trào ủng hộ đồng bào và thân tộc khắc phục hậu quả của thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống.

Việc ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt một cách thiết thực, nhanh chóng, hiệu quả có thể thực hiện bằng nhiều cách, như:

Tiếp tục tham gia đóng góp vào các quỹ ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt của các địa phương nơi cư trú, của các đoàn thể (UBMTTQ cùng cấp), tổ chức chính trị xã hội đang phát động (kể cả trên các kênh truyền hình).

Trực tiếp ủng hộ cho Hội đồng họ Trịnh tỉnh, thành phố, quận huyện, gia tộc và cá nhân, gia đình bị thiệt hại.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam sẽ tiếp thu và xử lý việc kết nối thông tin, liên hệ với các địa phương để việc ủng hộ đến tay bà con một cách kịp thời.

Đề nghị Hội đồng họ Trịnh các địa phương và bà con họ Trịnh bị thiệt hại, có nhu cầu giúp đỡ kịp thời thông báo cho Hội đồng họ Trịnh Việt Nam biết để kêu gọi giúp đỡ và xử lý.

Hội đồng họ Trịnh các địa phương thường xuyên cập nhật kết quả giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai, thông báo cho cộng đồng họ Trịnh cùng biết và ghi nhận tấm lòng từ thiện.



Trịnh Hòa Bình

Danh sách liên hệ với HĐ họ Trịnh các địa phương bị thiên tai:

1	Quảng Ninh	Trịnh Thụ	0913 024 028	CT HĐ họ Trịnh Quảng Ninh
2	Hải Phòng	Trịnh Phúc Tuệ	0904 013 699	CT HĐ họ Trịnh Hải Phòng
3	Hải Dương	Trịnh Văn Thịnh	0989 063 379	CT HĐ họ Trịnh Hải Dương
4	Hưng Yên	Trịnh Liễn	0333810010	CT HĐ họ Trịnh Hưng Yên
5	Lào Cai	Trịnh X. Thủy	0936 485 679	BLL Lào Cai
6	Yên Bái	Trịnh Trung	0987 933 669	BLL Yên Bái